

# 'บ.ลิขสิทธ์'ชี้เด็ก15ปีขายกระทงไม่ผิด

**กรุงเทพธุรกิจ** ● **ตัวแทนเจ้าของลิขสิทธ์** การ์ตูนดัง ชี้ชัดเด็ก15ปี ทำกระทงขาย ไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธ์ ด้านรองผบ.ตร. ชี้อยู่ผู้เสียหาย สามารถฟ้องอาญา-แพ่ง ได้ที่มล่อซื้อได้ ขณะที่ "สมศักดิ์" สั่งช่วยเหลือ-จัดชุดคุ้มครองพยาน

ความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย 15 ปี ที่จังหวัดนครราชสีมา ถูกตัวแทนลิขสิทธ์ดำเนินการล่อซื้อและจับกุมกระทงรูปตัวการ์ตูนดังฐานละเมิดลิขสิทธ์ วานนี้ (8 พ.ย.) พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงต่อสื่อมวลชน หลังตัวแทนบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนลิขสิทธ์จำหน่ายสินค้าของบริษัท ซาน-เอ็กซ์ จำกัด บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น, ฝ่ายกฎหมายและผู้บริหาร เข้าพบหารือ โดยยืนยันว่ากระทงของเด็กอายุ 15 ปี ที่ จ.นครราชสีมา ไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธ์

เนื่องจากตรวจสอบแล้ว กระทง

ดังกล่าวไม่มีความเหมือนหรือคล้ายตัวการ์ตูน "ริริคคุมะ" ซึ่งเป็นลิขสิทธ์ของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามทำให้เด็กอายุ 15 ปี กลับกลายเป็นผู้เสียหาย สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งและอาญากับนายประจักษ์ โปธิผล ได้รวมถึงได้รับเงินค่าชดเชยกับการถูกดำเนินคดี

ส่วนที่ร้อยตรีธนาภรณ์ จิตรอารีรัตน์ เลขาธิการรมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า ภายหลังจากครอบครัวเด็กหญิงวัย 15 ปี เข้าร้องขอความเป็นธรรมและขอคุ้มครองพยานเนื่องจากถูกข่มขู่ไม่ให้ดำเนินคดีกับตัวแทนลิขสิทธ์ โดยขู่ว่าหากแจ้งความกลับจะถูกดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จและความผิดอื่นๆ ล่าสุดนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรมได้สั่งการให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เข้าช่วยเหลือและแนะนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีพร้อมส่งชุดคุ้มครองพยานจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าไปดูแลความปลอดภัย

ให้กับครอบครัวนี้แล้ว

วันเดียวกันนายวรกร พงศ์ธนากุล ทนายความสมพันธ์ทนายความแห่งประเทศไทย นำผู้เสียหายที่เคยถูกจับในข้อหาละเมิดลิขสิทธ์กว่า 10 ราย เข้ายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายสมศักดิ์ ผ่านนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรมว.ยุติธรรม

โดยนายวรกร กล่าวว่า ขณะนี้ได้รวบรวมจำนวนผู้เสียหายในพื้นที่กทม. และปริมณฑล ได้ประมาณ 300 ราย แต่มีตัวแทนของผู้เสียหายประมาณ 90 รายมายื่นเรื่องร้องเรียน ซึ่งหลายรายถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่คุกคาม เบื้องต้นขอให้กระทรวงให้ความช่วยเหลือ

ขณะที่นายสามารถ กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอรมว.ยุติธรรมและเร่งแก้ไขเพื่อตัดวงจรของขบวนการดังกล่าว ซึ่งกระทรวงมีกองทุนยุติธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งค่าทนายความและหลักทรัพย์ประกันตัว